

NEWS LETTER

SEPTEMBER 2023
VOL. 228

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์



เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชนุชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงาน (Infographic/คลิปวิดีโอ) ให้กับเทศบาลตำบลท่าศาลา

โดยมีนางวิลาทิพย์ สละชีพ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องมณีเรียวเตอร์ และห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ปัญญชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมนางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ นางราตรี คงขุนทด นางสาวนฤมล สุขเกษม และนางสาวเพ็ญพิชชา สิกธีรยศ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 7-8 กันยายน 2566

โดยจัดกิจกรรม PAPER BAG ร่วมกับศูนย์ภาษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้เต็มตามศักยภาพ ให้นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปลูกฝังความกล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม

งาน "103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (103RD ANNIVERSARY "THEPSATRI TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT") กิจกรรม OPEN HOUSE @TRU ณ บริเวณชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566

โดยในส่วนของสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดมุมให้ความรู้ในเรื่องโครงการ GREEN LIBRARY / GREEN OFFICE โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน กิจกรรมงานบริการส่งเสริมการเข้าใช้บริการต่าง ๆ หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) VIRTUAL TOUR ห้องสมุดเสมือน 360 องศา (LIBRARY VIRTUAL TOUR 360°) และมุมความรู้ข้อมูล 3 บุรี ได้แก่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทำสมุดไม้เท้าเล่มแบบจีน โดยนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงาน

21 กันยายน 2566 วันสถาปนา มรภ.เทพสตรี ครบ 103 ปี



เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชนชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี โดยมี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณดวงสมร วรฤทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณลานธรรม และบริเวณด้านหน้าอาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรีประจำปี 2566



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชนชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรีประจำปี 2566 ในโอกาสนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับนางปิตรีรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรเทพสตรี ประเภทศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ปัญญชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชนชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมรับรางวัลการประกวดโครงการแสดงผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 (103 ปี เทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ในการประกวดผลงานครั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนิทรรศการด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นในผลงาน "โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต" และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ในผลงาน "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี